

Impormasyon tungkol sa bakuna laban sa human papillomavirus (HPV)

Inilunsad ng Kagawaran ng Kalusugan (DH) ang programa ng pagbabakuna ng human papillomavirus (HPV) para sa mga karapat-dapat na batang babae sa primaryang paaralan bilang bahagi ng Hong Kong Childhood Immunisation Programme (HKCIP) mula noong taon ng pag-aaral 2019/2020. Ang unang dosis ay ibinibigay sa mga estudyante ng Primary 5 sa kanilang mga paaralan, at alinsunod sa inirerekomendang iskediyul ng pagbabakuna, matatanggap nila ang pangalawang dosis pagkatapos ng pagsulong sa Primary 6 sa susunod na taon ng paaralan. Ang mga mag-aaral na hindi nakatanggap ng bakuna sa kanilang mga paaralan at ang mga karapat-dapat na batang babae na hindi nag-aaral sa Hong Kong ay maaaring makatanggap ng bakuna sa mga sub-opisina ng School Immunization Team (SIT) sa pamamagitan ng appointment. Ang pag-aayos ay ipinatupad sa mga rekomendasyong magkasamang ginawa ng Scientific Committee on Vaccine Preventable Diseases (SCVPD) at Scientific Committee on AIDS at Mga Impeksyong Nakukuha sa Pakikipagtalik (SCAS) sa ilalim ng CHP upang isama ang bakuna sa HPV sa HKCIP.

Ano ang HPV?

Ang HPV ay pangalan ng isang grupo ng mga virus na kinabibilangan ng higit sa 150 genotypes. Mga 40 sa mga virus na ito ay nakakahawa sa genital area. Ang ilang uri ng HPV ay maaaring maging sanhi ng premalignant na pagbabago at malignant na kanser ng cervix, vagina, vulva at anus.

Ano ang HPV vaccine?

Ang bakuna sa HPV ay isang prophylactic na bakuna upang maiwasan ang kanser sa cervix pati na rin ang iba pang mga kanser o sakit na may kaugnayan sa HPV. Sa Hong Kong, ang HPV-16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 ay bumubuo ng humigit-kumulang 90% ng mga kaso ng kanser sa cervical. Ang lahat ng nasa itaas na pitong genotype ay kasama sa 9-valent HPV vaccine.

Paano makatanggap ng bakuna sa HPV?

Ang mga Koponan ng Pagbabakuna sa Paaralan (SIT) ng DH ay bumibisita sa mga paaralan upang ibigay ang unang dosis ng 9-valent na bakuna sa HPV sa mga babaeng estudyante ng Primary Five at ang pangalawang dosis sa mga batang babae kapag naabot nila ang Primary Six sa susunod na taon ng paaralan **nang walang bayad.**

Ang mga magulang ng babaeng estudyante sa Primary Five o Primary Six ay makakatanggap ng karagdagang impormasyon tungkol sa HPV at form ng pahintulot para sa bakuna. Kung ang inyong paaralan ay hindi lumahok sa programa ng pagbabakuna sa HPV, ang mga magulang ng karapat-dapat na mga batang babae sa primaryang paaralan ay maaaring makipag-ugnay sa SIT sa oras ng opisina sa 2615 8585 para sa karagdagang mga katanungan.

Ang mga kwalipikadong batang babae sa elementarya na hindi nag-aaral sa Hong Kong ay maaaring makatanggap ng bakuna sa HPV sa mga sub-opisina ng SIT sa pamamagitan ng appointment. Upang maberipika ang kanilang pagiging karapat-dapat, ang mga estudyanteng ito ay dapat magbigay ng naaangkop na mga dokumento ng

pagkakakilanlan (hal. sertipiko ng kapanganakan o Hong Kong identity card) at mga kaugnay na dokumento, kabilang ang isang sulat na inisyu ng kanilang paaralan, na nagpapatunay na sila ay nag-aaral sa Primary Five o Six (o katumbas na grado) sa hindi lokal na paaralan. Upang gumawa ng appointment o kung sakaling ikaw ay may karagdagang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa SIT sa oras ng opisina sa 2615 8585.

Bilang kahalili, ang mga magulang ay maaaring mag-ayos ng pagbabakuna sa HPV para sa kanilang mga anak sa mga pribadong doktor.

Ano ang mga posibleng side effects ng HPV vaccines?

Ang mga bakuna ng HPV ay karaniwang ligtas. Karamihan sa mga mag-aaral ay walang malubhang reaksyon pagkatapos matanggap ang pagbabakuna sa HPV. Ang mga karaniwang side effect ay katulad ng sa iba pang mga pagbabakuna, tulad ng:

- (1) Banayad at panandaliang epekto, kabilang ang sakit ng ulo, pagkahilo, pagduduwal, at pagkapagod.
- (2) Pananakit, pamumula, o pamamaga sa lugar ng iniksyon.
- (3) Lagnat.

Mayroon bang anumang alalahanin sa kaligtasan ng bakuna sa HPV?

Ang mga bakuna sa HPV ay ginagamit sa buong mundo sa loob ng maraming taon. Matapos ang malawak na pagsusuri sa pang-aham na katibayan at impormasyon sa mga salungat na reaksyon kasunod ng pagbabakuna sa HPV, napagpasyahan ng World Health Organization at mga awtoridad sa kalusugan sa ibang bansa na ang mga bakuna sa HPV ay ligtas at epektibo, at walang katibayan na ang pagbabakuna sa HPV ay magdudulot ng malubhang epekto.

Bakit ibinibigay ang bakuna sa HPV sa batang edad? Hinihikayat ba ng pagtanggap ng bakuna ang maagang pakikipagtalik?

Ang mga bakuna sa HPV ay pinakamahasag na gumagana para sa mga kababaihan na hindi kailanman nalantad sa impeksyon ng HPV at samakatuwid ay inirerekomenda para sa mga batang babae na nasa angkop na edad bago ang sekswal na pasinaya. Ipinakita ng pananaliksik na ang pagkuha ng bakuna sa HPV ay hindi ginagawang mas malamang na maging sekswal na aktibo ang mga bata o magsimulang makipagtalik sa mas batang edad